
 

 

  
 

  
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงาน 

เรื่อง “การรับฟังข้อสรุปวา่ด้วยการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศกึษาตามยุทธศาสตรช์าติ เพ่ือบรรลเุป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค)” 

 ณ จังหวัดจันทบุรี 
 

  
 
  
     

 
      
  

 
  เมื่ อวันจันทร์ที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เ วลา  ๐๘ .๓๐ –  ๑๗ .๐๐ นาฬิ ก า  คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
น าโดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก อู้ด  เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา นางพจนา 
กิจกาญจน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นางสาวปาณี นาคะนาท 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และคณะ โดยคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยน
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล กับผู้บริหารของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 
โรงเรียนเอกชน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปอุปสรรคและปัญหาจากการปฏิบัติภารกิจได้ดังนี้ การใช้เงินกองทุน  
ผิดวัตถุประสงค์ (ผู้ปกครองใช้) เพิ่มกระบวนการคัดเลือกผู้รับทุน หนี้สถานศึกษา เนื่องจากงบประมาณถูกตัด (ไม่ต่อเนื่อง) งบประมาณขาดช่วง
ในช่วงต้นปีงบประมาณ เห็นควรให้มีกองทุนเพื่อกู้ยืมแก่สถานศึกษาก่อน คุณภาพนมโรงเรียนและอาหารกลางวัน เป็นต้น 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  



 

 

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ประสบความส าเร็จเพื่อใช้เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิรูปการศึกษาและเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และคณะ การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีด้านที่ ๔ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จึงได้เข้าร่วมเป็นสถานศึกษาสายอาชีพในโครงการส่งเสริมนักเรียน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ประเภททุน ๒ ปี  
เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในการผลิตก าลังคนสายอาชีพชั้นสูงตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ และเร่งผลิตนักศึกษา 
ให้เป็นบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาที่เป็นเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ ๔.๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต่อมา  เวลา ๑๕.๑๐ - ๑๖.๔๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ประสบปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมถึงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล 
ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาและเยี่ยมชมโรงเรียนวัดนายายอาม อ าเภอนายายอาม ซึ่งได้รับการต้อนรับ
อย่างดีจาก นายอังคารพิสุทธ์  สยามประโคน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ นางศิริลักษณ์  
ฟุ้งเฟื่อง รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนายายอาม และคณะ ซึ่งมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสอบระดับชาติ O-NET ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบปัญหาเช่น ขาดผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดครูตรงตามวิชาเอก จ านวนนักเรียนลดลง (ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานและที่ท ากิน) อาคารเรียนช ารุดทรุดโทรม  
(ขาดแคลนงบประมาณซ่อมแซม) ขาดสื่อเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่นช ารุด (ผู้เรียนไม่ปลอดภัย) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ – ข่าว โดย กนกพร – ธิดา 
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